

สวัสดิ์ท่านผู้อ่านทุกท่าน

ปี 2017 เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลอง 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและญี่ปุ่น มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันตลอดทั้งปี วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นก็ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างไทยและญี่ปุ่นผ่านบทความวิชาการ

สำหรับฉบับปีที่ 7 ฉบับ 2 นี้ มีบทความที่ได้รับพิจารณาให้ตีพิมพ์ทั้งหมด 8 เรื่อง เป็นบทความรับเชิญ 1 เรื่อง บทความวิจัยและบทความวิชาการ 6 เรื่อง และบทวิจารณ์หนังสือ 1 เรื่อง

บทความรับเชิญประจำฉบับนี้ ได้รับเกียรติอย่างสูง จาก Prof. Tsutomu Tomotsune จาก International Center for Japanese Studies, Tokyo University of Foreign Studies ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ทางความคิดของญี่ปุ่น บทความนี้ชี้ให้เห็นจุดอ่อนของกระบวนการตรวจสอบ นโยบาย และจริยธรรมในการไต่สวนกรณีเหตุการณ์อุบัติเหตุทางการบินภายในประเทศเมื่อปี ค.ศ.1985 และอีกหลายกรณีรวมถึงกรณีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในปี ค.ศ. 2011 ที่มีผู้เสียชีวิตหรือได้รับความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของฝ่ายรัฐโดยที่ไม่สามารถหาตัวผู้กระทำความผิดได้

บทความเรื่อง “การสร้างสรรครสชาติที่เป็นหนึ่งเดียว: การโยยหาอดีตและนวัตกรรมสร้างสรรค์ในสีกิมเมฆมะจนเจ โตเกียว” เป็นรายงานผลการสำรวจอาหาร “มันจะ” ซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมระดับชาวบ้านในแถบคันโต บทความเรื่อง “บทบาททางสังคมของโทะชิโยะริ (年寄) ในฐานะผู้นำพิธีกรรมในช่วงกลางสมัยเอโดะ: วิเคราะห์เกี่ยวกับงานเทศกาลทะอะโอะชิ (田遊ひ)” เป็นการศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคมตามแนวคิดขงนิเวศวิทยาควบคู่กับแนวคิดทางประวัติศาสตร์ และบทความเรื่อง “การถอดบทเรียนการบริหารจัดการสังคมสูงวัยระดับสุดยอดของภาครัฐญี่ปุ่น: มองผ่าน 3 พาราโดมทางรัฐประศาสนศาสตร์” ได้วิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสังคมผู้สูงวัยของญี่ปุ่นที่ปรับตามยุคสมัยและสภาพแวดล้อมในช่วงระยะเวลา 40 ปี

บทความด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นมี 2 เรื่อง ซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมกำลังให้ความสนใจในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้แก่ “การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นแบบโครงการสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษา” และ “การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพการทำงานในระดับสากล: กรณีการเตรียมความพร้อมสำหรับฝึกงานในต่างประเทศ” นอกจากนี้ ยังมีบทความด้านวรรณกรรมเรื่อง “กวีนิพนธ์สำหรับเด็กในหนังสือเรียนประถมศึกษาญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง” ซึ่งเป็นการศึกษาผ่านประวัติศาสตร์หนังสือเรียนของญี่ปุ่น

บทวิจารณ์หนังสือในฉบับนี้ นำเสนอเรื่อง “Japan’s Foreign and Security Policy Under the ‘Abe Doctrine’: New Dynamism or New Dead End?” ซึ่งเขียนโดย Christopher W. Hughes เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงของญี่ปุ่นในยุคสมัยของนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความต่างๆ ในวารสารฉบับนี้ จะให้ความรู้และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกท่าน กองบรรณาธิการขอขอบคุณเจแปนฟาวน์เดชั่นที่ให้การสนับสนุนการจัดทำวารสารด้วยดีเสมอมา และใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านญี่ปุ่นศึกษาให้แก่สังคมไทย โดยส่งบทความมายังวารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา

รองศาสตราจารย์ ทศนีย์ เมฆาพิสิฐ

บรรณาธิการวารสาร jsn Journal